
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
เร่ือง รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ีหน่ีง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ดำเนินการปีดประกาศรายงานการประขุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ 
รับรองแล้วในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประซาซนท่ัวไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที,หนึ่ง ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ -  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศรายงานการประขุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ)
(นายทา แสงตะวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ผู้มาประชุม

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ หมายเหตุ
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ผู้ไม่มาประซม

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ หมายเหตุ
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ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๒

มติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓

ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ 
นายสมัยฯ 
รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๕0 น.

เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

เร่ือง กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการ 
ตามภารกิจ และอำนาจหน้าท่ี น้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- รับทราบ

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
- เปีนรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
- รับรอง

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา
๓.® การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) จำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว,าด ้วยข ้อบ ังค ับการประช ุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ ิ่มเต ิมถึงฉบับบีจจุบ ัน ข้อ ๑๑ (๓) กล่าวว่า 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าป ี 
น ั้นจะม ีสม ัยประช ุมประจำป ีก ี่สม ัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยใน 
ปีน ั้นม ีกำหนดกี่ว ัน ก ับให ้กำหนดวันเริมประช ุมสมัยประช ุมสามัญประจำป ีสม ัย 
แรกของป ีถ ัดไปและม ีกำหนดก ี่ว ัน การกำหนดสม ัยประช ุมและว ันประช ุมให ้ 
เปีนไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ครับ
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.และสมาขิกสภา อบต.ไพบูลย์
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอและกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ สมัย ครับ
- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
-ไม่ มี

/ป ระธานสภา...
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ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ประธานสภาฯ 
นายทองสุ่นฯ 
ส.อบต.ม.๕

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ 
นายสมัยฯ 
รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ

- ถ้าไม,มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นขอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข ้อบ ังค ับการประข ุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับบีจจุบัน ข้อ ๑๑ (๓) ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๒๕ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๒๔ คน
- ไม่เห็นขอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒) ระยะเวลาและวันเริ่มต ้นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของแต่ละสมัย

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.และสมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์
ผ ู้ทรงเกียรติท ุกท่านครับ ผมขอเสนอและกำหนดระยะเวลาและวันเร ิ่มต ้นการ 
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ครับ

- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นการ 
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับบีจจุบัน 
ข้อ ๑๑ (๓) ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๒๕ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๒๔ คน
- ไม่เห็นขอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓) วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีลัดไป (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.และสมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอและกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประช ุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถ ัดไป 
(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้ครับ

- ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- มีสมาขิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
- ไม่มี

/ป ระธ าน ส ภ าฯ



ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ปลัด อบต.

- ๕-
- ถ้าไม่มี ผมขอมติท ี่ประช ุมเพ ื่อขอความเห ็นชอบกำหนดวันเริมประช ุมสาม ัญ 
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประขุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ 
ปีถัดไป (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับบีจจุบัน ข้อ ๑๑ 
(๓) ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๒๕ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๒๔ คน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 

-ไม่ มี

- ถ้าไม่มี ผมขอพักการประชุมชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ประมาณ 
๑ ช่ัวโมง เม่ือเวลา ๑๒.๑๐ น.

- รับทราบ

บัดนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปครับ

๓.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา 
ท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน 
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือบุคคลที่ไม่ได้เปีนสมาขิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประกอบกับข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา 
สอบสวนเร่ืองใดๆ อันอยูในกิจการของสภาท้องถ่ิน แล้วรายงานต่อสภาท้องถ่ิน ประกอบกับ 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาขิกสภาท้องถ่ิน 
หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความ 
จำเป็นต่อกิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถ่ิน ดังนี้ ๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ๓) คณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ ๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร ถ้ามีความจำเป็น 
คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็น 
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
เพื่อพิจารณา ประกอบกับข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ 
สภาท้องถ่ิน ให้สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาขิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอ 
ต้องมีสมาซิก สภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอ 
ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอขื่อให้เสนอไต้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 
เป็นอย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือก

/คณะกรรมการ...



- ๖-

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
นายสุรเดชฯ 
ส.อบต.ม.๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้นำความข้อ ๘ มา'ใช้โดยอนุโลม วิธีการเลือก 
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาซิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอซื่อสมาซิกสภาท้องถิ่น 
คนหนึ่งท่ีตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คำเสนอน้ันต้องมีสมาซิก 
สภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ซ่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาซิกสภาท้องถ่ิน 
ลงคะแนนเลือกจากซ่ือเหล่าน้ันโดยวิธีเขียนซ่ือตัวและซ่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอคนละหน่ึงซ่ือ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ 
คนท่ีได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากในการ 
ตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวเชิญสมาซิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสองคน 
มาช่วย วิธีจับสลากให้ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวดำเนินการให้คนท่ีได้รับคะแนนเท่ากัน 
ตกลงกันเสียกอนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ไดํให้ประธานสภา 
ช่ัวคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สี และขนาด 
อย่างเดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกน้ันเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ 
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” และให้นำข้อ ๓๙ มาใช้โดยอนุโลม กำหนดว่า การเสนอ 
ญัตติด้วยวาจาน้ัน ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหน่ึงมาบังคับใช้โดยอนุโลม การรับรองญัตติ 
เช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ข้อ ๖๓ กำหนดว่า สมาซิกสภาท้องถ่ินผู้ใด 
ประสงค์จะกล่าวข้อความใดต่อท่ีประชุมสภาท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เม่ือประธานสภา 
ท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไว้ก็ได้ และต้อง 
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถ่ินต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร 
ญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
อนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน ประกอบกับข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและการเปิด 
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหน่ึง เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ 
สภาท้องถ่ิน คณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภา 
ท้องถ่ินให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงข้ีขาด
- ต่อไป เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงป้จจุบัน ข้อ ๑๐๓ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และ 
ขอให้สมาซิกฯ เสนอว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่ีคน เชิญครับ
- เชิญท่านสุรเดชฯ สมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๒ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ และ 
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ คน ครับ

/ผ ู้ร ับ รอง...
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ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นางทองสุขฯ 
ส.อบต.ม.๑๒

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

นายวิมลฯ 
ส.อบต.ม.๔

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ผู้รับรอง ๑. นายอุทัย สุขเกษม ส.อบต.ม.๑๕
๒. นายเท่ียง ไพรบึง ส.อบต.ม.๖

- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นขอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ คน ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๒๕ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๒๔ คน
-ไม่เห็บขอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

- ต่อไป จะเป็นการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยจะเลือกทีละคนเริ่มจากคนที่หนึ่งก่อน โดยใช้วิธีการเลือกตามข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๒ 
แห่งระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน มาใช้โดยอนุโลมและการเสนอข่ือให้เสนอไดไม่จำกัดจำนวน 
เชิญครับ
- เชิญท่านทองสุขฯ ครับ

- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ดิฉันขอเสนอ นายสุรเดช พุ่มจันทร์ ส.อบต.ม.๒
ผู้รับรอง ๑) นางจำเนียร อุดมสุข ส.อบต.ม.๑๒

๒) นายทศพล กรุณา ส.อบต.ม.๑๐

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ถือว่า นายสุรเดช พุ่มจันทร์ รับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
คนท่ี ๑

-เห็นขอบ

- ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนท่ี ๒ เชิญครับ

- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายสุชัย ประจญ ส.อบต.ม.๗
ผู้รับรอง ๑) นายคักดี้อมร เมอมะนา ส.อบต.ม.๘

๒) นายภูทอน หาระไชย ส.อบต.ม.๑๐

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 

-ไม่มี

- ถ้าไม่มี ถือว่า นายสุขัย ประจญ รับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
คนท่ี ๒

-เห็นชอบ
/ป ระธานสภา...
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ประธานสภาฯ 

นายไพสุนฯ 

ส.อบต.ม.®๕

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ 
นายสุบรรณ์ 
ส.อบต.ม.®®

นายเท่ียง 
ส.อบต.ม.๖

- ต่อโปเปีนการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนท่ี ๓ เชิญครับ

- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายสมร พงษ์สุระ ส.อบต.ม.๘

ผู้รับรอง ๑) นายส้มฤทธ้ิ โภคะชาติ ส.อบต.ม.๑๔
๒) นายไพวัลย์ อาจสมัย ส.อบต.ม.๑

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ

-ไม่ มี

- ถ้าไม่มี ถือว่า นายสมร พงษ์สุระ รับเลือกเปีนกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
คนที ๓

-เห็นชอบ

- เป็นอันว่าที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๓ ท่าน ดังน้ี

๑) นายสุรเดช พุ่มจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๒ 
๒) นายสุชัย ประจญ สมาชิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๗
๓) นายสมร พงษ์สุระ สมาชิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๘

ซึ่งครบตามจำนวนที่มติที่ประชุมสภา อบต.ไพบูลย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมขอให้ 
เลขานุการสภาฯ นัดประชุมเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขาบุการฯ ตามข้อ ๑๐๙ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ 
รวมแกไขเพ่ิมเติม ต่อไป ครับ

- รับทราบ

เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
- ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะนำเสนอครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอนำเรียนว่าปีท่ีแล้ว 
ช่วงเดือนเมษายน -  เดือนพฤษภาคม เป็นปีท่ีแห้งแล้งมาก ทำให้ขาวบ้านหนองดุมเหนือ 
หมู่ท่ี ๑๑ ไม่มีนํ้าอุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ผมคิดว่าปีนี้ก็คงจะ 
ไม่แตกต่างจากปีท่ีแล้ว และระบบประปาของหมู่บ้านก็ยังเป็นบีญหาอยู่ เกี่ยวกับการวาง 
ท่อเมนไม่ได้ระดับและไม่เพียงพอ และที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือกันเพื่อ 
หาแนวทางแก็ไขและมีมติเสนอให้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ในการจัดหาท่อเมน จำนวน ๑๐๐ ท่อน ส่วนในเรื่องการดำเนินการซาวบ้าน 
ลงความเห็นว่าจะช่วยกันลงมือทำเองครับ ไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์พอท่ีจะมีงบประมาณในการช่วยเหลือได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
- สำหรับบ้านไพบูลย์ก็เซ่นเดียวกันครับ เรื่องระบบประปาหมู่บ้าน อยู่ระหว่างการจัดหา 
งบประมาณในการจัดซื้อมิเตอร์นํ้าครับ

/นายส ุรเดซ...



- ๙ -

นายสุรเดช 
ส.อบต.ม.๒

นายไพวัลย์ 
ส.อบต.ม.® 
นายอุทัย 
ส.อบต.ม.๑๕

นายวิมล 
ส.อบต.ม.๔

นายทองลุ่น 
ส.อบต.ม.๕

นายสมร 
ส.อบต.ม.๘ 
นายสมัย
รองประธานสภาฯ

นายสุรเดช 
ส.อบต.ม.๒ 
ปลัด อบต.

- ผมฃอฃอบคุณท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบต.ไพบูลย์ ที่ประสานดำเนิน 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ด้วยยางมะตอย ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประซาซนเป็น 
อย่างดีครับ
- ขอความอนุเคราะห์งบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปไร่-นา ด้วยครับ หากว่ามี 
งบประมาณเพียงพอ ขอบคุณครับ
- ขอความอนุเคราะห์งบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองหนองโด เน่ืองจาก 
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประซาซนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ขอบคุณครับ
- ขอความอนุเคราะห์งบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง เน่ืองจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ประขาซนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา จำนวน ๒ สาย ดังน้ี
๑) สายนาแม่ใหญ่ไร นาสุข ถึงบ้านแสนถาวร
๒) สายจากบ้านนางขาว ศรีสุราข ถึงแยกบ้านโนนคำแก้ว
ขอบคุณครับ
- ผมขอเรียนถามความคืบหน้าเก่ียวกับการสอบข้อเท็จจริงของนักวิชาการพัสดุ 
ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
- โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยซอม หมู่ท่ี ๔ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
ขอบคุณครับ
- ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสนถาวร หมู่ท่ี ๕ เน่ืองจากเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ทำให้พ่ีน้องประซาขนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา สายจากบ้าน 
นายองศา มีพันธ์ ถึงนายนายเรืองฤทธ๋ึ ปีตถาสาย ขอบคุณครับ
- บ้านโนนคำแก้ว หมู่ท่ี ๘ ได้ส่งหนังสือฯ เข้ามาแล้วและขอให้ท่านนายก อบต.ไพบูลย์ 
พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ
- ผมขอเสนอให้แต่หมู่บ้านท่ีมีความเดือดร้อนส่งหนังสือเข้ามาเลยครับ ผมเช่ือเหลือเกิน 
ว่าเจ้าหน้าท่ีงบประมาณจะหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประซาซนได้เป็นอย่าง 
แน่นอนครับ
- ผมขอประซาสัมพันธ์และเรียนเชิญสมาชิกฯ และผู้มจิีตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญ 
และบริจาคเพื่อก่อสร้างศาลาอุโบสถวัดปาศรีอุดม โดยกระเบื้องมุงหลังคา แผ่นละ 
๙๙ บาท หากท่านใดบริจาคก็จะสลักซ่ือนามผู้บริจาคให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
- ผมขอเรียนถามความคืบหน้าเก่ียวกับการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างครับ พ่ีน้องประซาซน 
ได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังเน่ืองจากถนนสายหลักไม่มีความสว่างเพียงพอครับ ขอบคุณครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอประซาสัมพันธ์ 
ให้สมาชิกฯ ทุกท่านทราบครับ
๑) ผมขอบอกบุญมายังพ่ืน้องสมาชิกสภา อบต.ไพบูลย์ทุกท่านครับ อำเภอร่วมกับ 
ส่วนราขการ และพี่น้องประซาซนอำเภอนํ้าฃุ่น ขอร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้าง 
องค์พระสยามเทวาธิราซ (องค์จำลอง) ทอด ณ ที่ว่าการอำเภอนํ้าขุ่น ในวันศุกรืที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามกำลังศรัทธา หากบริจาคครบ ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไป จะสลักซ่ือให้ 
ด้วยครับ

๒) เน ื่องจาก...



๒) เน่ืองจากได้รับการประสานและสอบถามเข้ามาจากผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมซน ในการ 
ร้องขอให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิบ (๑๖๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ที่นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ผมก็ฃอเรียนให้ทราบว่าในการให้บริการก็อยาก 
ช่วยเหลือพ่ีน้องประซาซนในทุกๆ เคส แต่ก็ทำไม่ได้ครับ ซ่ึงก็ได้มีหนังสือซักซ้อมเก่ียวกับ 
การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ดังน้ี

- รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี ไปยังโรงพยาบาลน้ําชุ่น
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพ้ืนท่ีมีความจำเป็น/ร้องขอให้ไปส่ง 

ผู้ป่วยโรงพยาบาลท่ีนอกเหนือจากโรงพยาบาลน้ําชุ่นก็ได้ เน่ืองจากเป็นหน่วยงาน
ราซการติดต่อประสานงานกัน 
- ผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาซิกฯ ครับ
๑) กรณีบ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ การจัดหาและติดต้ังมิเตอร์นํ้าให้ดำเนินการได้เลยครับ 
๒) กรณีหอถังนํ้าบ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี ๓ ต้องทำเรื่องเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ 
ก่อนครับ
๓) กรณีท่ีท่านสมัย พิมพาวัฒน์ รองประธานสภาฯ แนะนำให้สมาซิกฯ ทำหนังสือเข้ามา 
โดยไม่ต้องรอว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์มีงบประมาณหรือไม่นั้น ผมเห็นด้วยกับ 
ท่านครับ ขอบคุณครับ
๔) ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตพ้ืนท่ีตำบลไพบูลย์ท่ีผ่านมาก็ฃอขอบคุณสมาซิกฯ 
ทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจและเป็นกำลังใจให้ครับ และผมจะพยายามทำหน้าท่ีนายกฯ 
ในการแก่ไฃปีญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประซาขนอย่างเต็มความสามารถ และ 
ประซาซบได้รับประโยซน์สูงสุดครับ
๔) กรณีซ่อมแซมถนนลูกรังและใซ้รถเกรดในการเกรดบดอัดถนนนั้น อยู่ระหว่างการ 
หารือกับกองช่างเพ่ีอหาแนวทางดำเนินการอยู่ครับ
๖) กรณีท่านไพวัลย์ อาจสมัย สมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑ ตามที่ท่านนำเรียน 
ให้ทำหนังสือเข้ามาได้เลยครับ
๗) กรณีท่านอุทัย สุขเกษม สมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๔ ก็เช่นเดียวกันครับ 
ให้ทำหนังสือเข้ามาได้เลยครับ
๘) กรณ ีต ิดตามความคืบหน้าเก ี่ยวก ับการสอบข้อเท ็จจริงของนักวิซาการพ ัสด ุ 
ขอนำเรียนว่าอยู่ระหว่างการหารือกับผู้รู้กฎหมายและอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงครบกำหนดในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ และเพ่ีอมิให้ 
เกิดความเสียแก่ทางราซการเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอุบลราซธานีก็ได้แนะนำให้แต่งตั้ง 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุในแต่ละกองเพ่ีอปฏิบัติงานและขับเคล่ือนงานต่อไปครับ 
๙) เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผมได้ประสานกับกองช่างและเร่งรัดให้ดำเนินการสำรวจ 
ไปแล้วครับ
๑๐) การก่อสร้างฝายลำห้วยซอม หมู่ท่ี ๔ มีหนังสือสั่งการมาว่าหากจะดำเนินการใดๆ 
ท่ีอยู่ในความรับผิดขอบของกรมเจ้าท่า ให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าก่อน 
จึงจะดำเนินการได้ครับ

- ๑ ๐  -

/ ๑๑) การก ่อสร ้าง...
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นายสุรเดช 
ส.อบต.ม.๒ 
ปลัด อบต.

นายสุรเดช 
ส.อบต.ม.๒ 
ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

๑๑) การก่อสร้าง ศพด.หนองดุม ผมได้ไปหารือกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อุบลราชธานีแล้วปรากฎว่าไม่ต้องขอยกเว้นระเบียบและไม่ต้องดำเนินการเช่าท่ี 
ให้ดำเนินการได้เลย เนื่องจากเป็นการบริหารร่วมกันครับ
๑๒) ในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๖ หมู่ท่ี ๗ และหมู่ท่ี ๑๔ องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลยได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๖ เพ่ือ 
ใช้รถเกรดในการเกรดบดอัดถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ
๑๓) กรณีที่ท่านสุบรรณ์ พันธ์คำ สมาขิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๑ สอบถามเรื่องการ 
ซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยยางมะตอย ขอน่าเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ยางมะตอยท่ีจัดหามา 
ในรอบแรกยังไม่เพียงพอและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาในรอบใหม่ และจะ 
ประสานไปยังหมู่บ้านท่ียังไม่ดำเนินการต่อไปครับ
- ผมขอเรียนถามเพ่ิมเติมครับ กรณีรถ ๑๖๖๙ สามารถรับผู้ปวยตำบลข้างเคียงได้หรือไม่ครับ

- กรณีการให้บริการรับผู้ปวยฉุกเฉินตำบลข้างเคียง ขอน่าเรียนว่าสามารถให้บริการได้ 
เม่ือได้รับการร้องขอหรือได้รับการประสานจากศูนย์ฯ ๑๖๖๙ จังหวัดอุบลราชธานีประสาน 
การช่วยเหลือมาครับ
- ผมขอเรียนถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ครับ
- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ มีจำนวน 
๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างการลงนามการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการครับ

- มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและเข้าร่วมประชุม ครับ
- ผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประขุม เวลา ๑๔.๔๔ น.

(ลงซ่ือ) ผ้จดบันทึกการประขุม
(น ุท ี่พย ์ศ ร บุเงิน) 

เลขว่นุการสภา อบต.ไพบูลย์

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือซ่ือไว้เป็นสำคัญ

(ลงซ่ือ) 4 $
(นายสุชัย ประจญ)

ประธานกรรมการ

/(ลงซื่อ)...



- ๑๒  -

(ลงข่ือ) ~ กรรมการ
(นายสมร พงษ์สุระ)

(ลงข่ือ) กรรมการและเลขานการ
(นายสุรเตช ทุ่มจันทร์)

- ผู้ตรวจบันทึกการประขุมสภาฯ 

(ลงข่ือ)
(นา!]ทาแสงตะวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

-



บันทึกรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ผู้มาประขุม

ลำดับท ี่ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ 'rQVY')') ± รๆ 5บั5~1 A W t r
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๓ WSJ 5^ A3 c ๆๆr r̂\ ^ o z / s y l, £V น
(ร̂ 4A?3j AT<W ^ {ร^า^ i f อ / / ^  ^  f ----_
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ผู้ไม่มาประขุม

ลำดับท่ี ช่ือ -  สกล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

/ W orths: cL  ©*/>9 *VY 6??
'พ*?(ะ?*/ ฟ้/^ - #7

ง ■*/• to - *7

1 <?Vj4^?/ vJ.cxfov^ d/./Z - 6  7
ร ' A}t/ ไ0̂ ๙̂ 75)̂  J?v/? cb bh,cxr<v. ±f, /3 - ° ?

เ jsr){AO>?®v ^ . ’Ort/ Js e?A/*"9. 2f ' fo - P7% เ^ /^ /r ๆ %)v crv^ * &รก If — 0 ?

'เ eV/fc4&/, csv<2 vr*2 <*/V 3 0 ?
7

ผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือ,ช่ือ หมายเหตุ
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ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๒

มติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
- ไม่ร

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
- เป็นรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ ประจำปี 

พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
- รับรอง

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา
๓.๑ ขออนุมัติโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังน้ี

๑) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าที่ทำการองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
■ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นขอบโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๑๙ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๑๘ คน
■ไม่เห็น'ชอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ศพด.วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด 
งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
■ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร 
เรียน ศพด.วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๑๙ คน7 ,1 ’ “ 0 “  1- เหนชอบ จานวน ๑๘ คน
■ ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
■ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอพักการประชุมชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ประมาณ 
๑ ช่ัวโมง เม่ือเวลา ๑๒.๐๔ น.
- รับทราบ

/ประธานสภา...



- (SL —

ประธานสภาฯ บัดนี้ เวลา ๑๓.๐๔ น. ผมขอดำเนินการประขุมตามระเบียบต่อไปครับ

๓.๒ ขออนุมัติ โอนงบประมาณ เฟือดำเนินการตามข้อ ๓.® จำนวน ๒ 
โครงการ ดังน้ี

๑) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าที่ทำการองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)
งบประมาณโอนเพ่ิม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดงบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ด้านหน้าสำนักงานท่ีทำ 
การองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้_________ ๓๖๐■๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๖๐■๐๐๐ บาท
งบประมาณโอนลด (®)
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๔,๒๑๔ บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้__________ ๙๔.๒๑๔ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน____________ - บาท
งบประมาณโอนลด (๒)
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้_________ ๑๒๐■๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน____________- บาท
งบประมาณโอนลด (๓)
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน
งบประมาณต้ังไว้ ๑,๓๖๔,๘๘๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๑๓๗,๑๓๒ บาท
งบประมาณโลนครั้งนี้___________ ๑๔๙.๗๘๔ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน_____ ๙๙๒.๓๔๗ บาท

/ป ระธานสภา...
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ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมฯ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ

- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
-ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นขอบการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้าง 
รัวคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๑๙ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๑๘ คน
- ไม่เห็น1ขอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ศพด.วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด 
งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (เถ้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณโอนเพ่ิม
- แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดงบลงทุน ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ศพด.
วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด
งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้_________๙๙.๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๙.๐๐๐ บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้___________๙๙.๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน______ ๑๑.๐๐๐ บาท

- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นขอบโอนงบประมาณโครงการปรับปรุง 
ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ศพด.วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด ครับ
- องค์ประชุม จำนวน ๑๙ คน
- เห็นขอบ จำนวน ๑๘ คน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ คน
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
- ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะนำเสนอครับ

/นายสม ัย...
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นายสมัยฯ 
รองประธานสภาฯ

นายสุรเดฃ 
ส.อบต.ม.๒ 
ปลัด อบต.

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณคณะผู้ไป 
ร่วมงานฌาปณกิจศพญาติคุณอิสราภรณ์ แก้ววงษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมซน ณ อำเภอ 
ราษีไศล แทนเจ้าภาพ และทางเจ้าภาพได้มอบพัดลม จำนวน ๑ เครื่อง เพ่ือใช้ใน 
สาธารณประโยชน์ต่อไปครับ
- ผมขอเรียนถามความคืบหน้าเก่ียวกับการซ่อมแซมถนน ซ่ึงพ่ีน้องประขาซนสอบถามมา 
ว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการครับ
- ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในข้ันตอนการกำหนดราคากลาง 
และจะเร่งดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นการเร่งด่วนต่อไปครับ
- มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ
- ไมมั
- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและเช้าร่วมประชุม ครับ
- ผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น.

(ลงซ่ือ) L / 5  ผ้จดบันทึกการประขุม
(นายf!พยศร บุเงิน)

เลขาน'การสภา อบต.ไพบุ.ลย์

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือซ่ือไว้เป็นสำคัญ

J 0 ๙,
(ลง1ซอ) ประธานกรรมการ

(นายสุขัย ประจญ)

(ลงซ่ือ) <M  O Y V -— ' กรรมการ
(นายสมร พงษ์สุระ)

(ลงซ่ือ) กรรมการและเลขานการ
(นายสุรเดช พุ่มจันทร์)

- ผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ 

(ลงซ่ือ)
(นายทา แสงตะวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์


